

ภาษีน้ำตาลหวานปนพิษกดดันบริโภคน้ำตาลลด 'ผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับสูตรชูเทรนด์รักสุขภาพ'

ผู้จัดการรายวัน360° - การบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศไทยปีนี้เริ่มชะลอตัวลงหลังโรงงานผลิตเครื่องดื่มพาทเรดกันปรับสูตรการผลิตที่ลดการใช้ น้ำตาลเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำตาลเพิ่มขึ้น ประกอบกับเทรนด์รักสุขภาพมาแรง ขณะที่ราคาน้ำตาลโลกยังต่ำหน้าโรงงานจึงรัฐแก้ปัญหายังยืนแรงดันอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มมูลค่า

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ขณะนี้การบริโภคน้ำตาลทรายภายในประเทศภาพรวมมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยคาดว่าฤดูผลิตปี 60/61 จะอยู่ที่ระดับ 25 ล้านกระสอบจากที่ประเมินไว้ว่าจะอยู่ระดับ 26 ล้านกระสอบเนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเครื่องดื่มส่วนใหญ่เริ่มหันมาปรับกระบวนการผลิตที่เน้นลดการใช้ น้ำตาลทรายลงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น

"หลังจากที่รัฐเห็นชอบเก็บภาษีเครื่องดื่ม ที่มีค่าความหวานหรือน้ำตาลมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (ภาษีน้ำหวาน) ซึ่งมี 6 อัตราที่ภาพรวมภาษีจะสูงขึ้นประมาณ 2% จากปัจจุบันที่เก็บอยู่ที่ 20% นั้นมีส่วนทำให้การบริโภคน้ำตาลลดลงและอีกส่วนเป็นเทรนด์รักสุขภาพมีการโฆษณาณรงค์การทานหวานน้อยลงอีกด้วย" นายบุญถิ่นกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ภาครัฐมีการลดอัตราค่าน้ำตาลทรายที่ผ่านมาทำให้ราคาขายน้ำตาลหน้าโรงงานทรงตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 17-17.50 บาทต่ออีกโลกกรัม (กก.) ราคาขายปลีกเฉลี่ยที่ 20-21 บาทต่อ กก. ประกอบกับปริมาณน้ำตาลทราย

ที่ผลผลิตสูงถึง 14.80 ล้านตันทำให้ตลาดน้ำตาลยังคงเป็นของผู้บริโภคที่ขณะนี้ผู้ซื้อที่ต้องการใช้ปริมาณมากไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพื่อสต็อกไว้เช่นอดีตที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเองยังคงมีแนวโน้มที่ตกต่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 เซ็นต์ต่อปอนด์ ทำให้บริโภคอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) ยังไม่สามารถเสนอขายราคาน้ำตาลทรายล่วงหน้าในฤดูกาลผลิตปี 61/62 ได้เช่นปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

นายสิริวัทธิ์ เสียมักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาล 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 61) ทำได้แล้วกว่า 6.5 ล้านตัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเร่งส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน เพื่อเตรียมรับอ้อยฤดูกาลผลิตใหม่(ปี61/62) ที่จะเปิดหีบช่วง พ.ย.นี้ และจากที่ราคาตลาดโลกตกต่ำทำให้ราคาอ้อยขึ้นต้นปี 61/62 คาดว่าจะอยู่ที่ 700-750 บาทต่อตัน การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนรัฐควรส่งเสริมโรงงานนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไปสร้างมูลค่าเพิ่มอื่นๆ เช่น การผลิตเอทานอลผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยรัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใช้เพิ่มขึ้น อาทิ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พลาสติกชีวภาพ เพิ่มขึ้น ฯลฯ

นายเจษฎา ว่องวัฒน์ธิน รักษาการนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า การที่ภาครัฐมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ที่จะส่งเสริมอ้อยมาเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การผลิตเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิง การต่อยอดสู่พลาสติกชีวภาพ เคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ขึ้นอย่างยั่งยืนแต่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่จะเอื้อต่อการลงทุนให้มากขึ้นเช่น โรงงานเอทานอลขณะนี้จะมีเพียง 160 โรงงานให้ผลิตเฉพาะเอทานอลเท่านั้นควรกำหนดให้นำไปผลิตอย่างอื่นได้และมีระบบภาษีที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม เป็นต้น

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล กล่าวว่า ราคาที่ตกต่ำโรงงานกำลังพิจารณาทหาแนวทางช่วยเหลือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอรับรองมา แต่ยอมรับว่าเฉพาะปัญหาที่ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 60/61 ที่คาดว่าจะต่ำกว่าขึ้นต้นกว่า 100 บาทต่อตันนั้น จะทำให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) ก็แทบจะไม่มีเงินเพียงพอจะจ่ายเงินโรงงานแล้ว เรื่องนี้ทางโรงงานจึงจะหารือกันเร็วๆ นี้ เพื่อนำข้อสรุปไปเสนอแนวทางแก้ไขกับภาครัฐอีกครั้ง.